

# คลังหีตจับรายได้หลุดเป้า2แสนล. 100รร.ฎเก็ตจัดโปรเทียवलด70%

รบ.พร้อมเปิดฎเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ขณะที่ 100 โรงแรมดั่งพร้อมรับนักท่องเที่ยว ส่วน  
เชื่่อมั่นดั่งสุดประวัติศาตร์ ก.คลังเล็งถก ธปท.ปรับพักหนี (อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 1

### จัดโปรเทีย

#### 'บิกตู'แจ้งผลถกช่วยเอสเอ็มอี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ สัปดาห์ที่ผ่านมานายกฯได้เชิญ 3 สถาบัน และ 1 สมาพันธ์มาร่วมหารือเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ประกอบด้วย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยได้หารือกันถึงมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมรายได้ให้เอสเอ็มอี สามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงโควิด-19 นี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายภาครัฐ กระตุ้นให้มีการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเราชนะ คนละครึ่ง ม33เรารักกัน รวมไปถึงการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่าน พ.ร.บ.ซอฟต์โลน การค้ำประกันเงินกู้ให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว การพักทรัพย์พักหนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอี ฯลฯ

#### คลังเล็งถกธปท.ปรับพักหนี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายระยะ

เวลามาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง อาทิ มาตรการพักชำระหนี้ มาตรการลดดอกเบี้ย หรือมาตรการขยายเวลาชำระหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขณะนี้ยังมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการอีก 3.23 ล้านราย วงเงิน 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้รายย่อย 3.12 ล้านราย วงเงินรวม 1.18 ล้านล้านบาท และลูกหนี้ที่เป็นภาคธุรกิจ 21,310 ราย วงเงินรวม 87,948 ล้านบาท

นายอาคมกล่าวว่า ส่วนมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฟื้นฟูฯ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงินโครงการ 250,000 ล้านบาท ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 13,435 ราย วงเงินรวม 40,764 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินโครงการอีก 209,236 ล้านบาท ยังปล่อยสินเชื่อได้ต่อเนื่อง แต่อาจไม่หวือหวา เนื่องจากผู้ประกอบการอาจมาขอสินเชื่อโดยตรงจากแบงก์รัฐมากกว่า จึงทำให้วงเงินของ ธปท. ปรับลดลงไม่มากขณะที่มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้วงเงินโครงการ 1 แสนล้านบาท อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 7 ราย วงเงินรวม 922 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินอีก 99,078 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อ น้อย เนื่องจากเงื่อนไขอาจตึงเกินไป ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการผ่อนปรนเกณฑ์ต่างๆ

#### จ่อปรับเครดิตบูโรช่วยเอสเอ็มอี

นายอาคมกล่าวว่า ตัวเลขหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอลรวมทั้งระบบของประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ขยับขึ้นมาก เนื่องจากในช่วงที่เกิดการระบาด ธปท. ได้ขอให้สถาบันการเงินออกมาตรการดูแลลูกหนี้ ขณะที่ประเด็นข้อยกเว้นการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้น มีข้อเสนอมาก คงต้องหารือกับทาง

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งกำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เรื่องการยกเว้นการตรวจสอบนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละแห่งด้วย ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนมาก ทางสถาบันการเงินของรัฐพยายามช่วยเหลือ มีมาตรการที่มีเงินของธนาคารออมสินที่ไม่มีกรตรวจสอบ แต่ใช้หลักทรัพย์หรือที่ดินแทน เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ออมสินได้ออกโครงการช่วยเหลือลูกหนี้มาแล้ว 20 โครงการ เข้าถึงผู้เดือดร้อนไป 2 ล้านราย และตอนนี้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้อีก 1 ล้านราย

#### คลังหีตจับรายได้หลุดเป้า

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 8 เดือนของปีงบประมาณ 64 (ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564) ยังเก็บต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บที่ 1.44 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 98,672 ล้านบาท และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 58,035 ล้านบาท ยอดจัดเก็บรายได้ดีดลบทุกรายการ โดยเฉพาะจาก 3 กรมภาษี กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต

และกรมศุลกากร เก็บรายได้รวมกัน 1.5 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,711 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 181,712 ล้านบาท ขณะเดียวกัน การนำส่งรายได้ของวิสาหกิจก็ลดลงเช่นกันมีรายได้ทั้งสิ้น 81,424 ล้านบาท ลดลง 67,859 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 41,038 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ขณะที่รายได้อื่นจัดเก็บได้ 118,212 ล้านบาท ลดลง 12,323 ล้านบาท จากปีที่แล้ว และต่ำกว่าเป้าหมาย 9,046 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า การจัดเก็บรายได้ทั้งปีนี้คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายแน่นอน

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 30 มิถุนายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15816

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

Col.Inch: 190.90 Ad Value: 209,990

PRValue (x3): 629,970

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังที่จัดจ่ายรายได้หลุดเป้า 2 แสนล. 100รร.ถูกเจ็ดจัดโปรเที่ยวลด 70%

เบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท เป็นสิ่งที่คลังกังวลเพราะอาจกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปีถัดไป รวมถึงการจัดทำแผนบริหารหนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าคลังอาจต้องจำเป็นกู้เงินในส่วนกรอบรายจ่ายสูงกว่ารายได้มาใช้ปิดหีบ หากรายได้เข้ามาต่ำกว่าจริง

## เล็งแก้เกณฑ์'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ ประกอบด้วย คนละครึ่ง ระยะที่ 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ว่า โครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวน 28.56 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนสำเร็จ 25.42 ล้านคน ขณะที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีประชาชนทำการลงทะเบียนจำนวน 4.52 แสนคน ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 4.18 แสนคน จำนวนนี้มีผู้ที่เปลี่ยนมาจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มายิ่งใช้ยิ่งได้ 2.46 แสนคน

น.ส.กุลยา กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศ สศค.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการพิจารณาขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เวาเซอร์) จากแต่เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งขยายยอดใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ อี-เวาเซอร์ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งการขยายยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และจะไม่มีผลในการคำนวณคืน อี-เวาเซอร์ย้อนหลัง โดยการใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ อี-เวาเซอร์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-30 พฤศจิกายน 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ อี-เวาเซอร์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะยังคงได้รับสิทธิ อี-เวาเซอร์สะสม

สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนเท่าเดิม ตลอดระยะเวลาโครงการ

## เชื่อมั่นเที่ยวดีสุดเป็นประวัติการณ์

นายชำนาญ ตรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ระดับ 11 สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากที่สุด แบ่งเป็นภาคเหนือและภาคใต้ มีสถานการณ์ท่องเที่ยวที่แย่กว่าภูมิภาคอื่น โดยไตรมาส 2 เห็นธุรกิจท่องเที่ยวเปิดปกติมีเพียง 50% เท่านั้น ปิดชั่วคราว 36% และปิดกิจการถาวรแล้ว 4% โดยสถานประกอบการมีทุนสำรองให้ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น จะเหลือสถานประกอบการท่องเที่ยวเหลือรอดเพียง 13% ของภาพรวมทั้งประเทศ โดยผู้ประกอบการกว่า 73% ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจเงินวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท นอกจากนี้ สถานประกอบการท่องเที่ยวกว่า 68% มีพนักงานเหลืออยู่ไม่เกิน 50% และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ยังเปิดอยู่กว่า 60% จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานไม่เกิน 50% ที่สำคัญสถานประกอบการท่องเที่ยวกว่า 75% มีรายได้ไม่เกิน 10% โรงแรมทั่วประเทศกว่า 82% มีอัตราการเข้าพักไม่เกิน 10% หากต้องการให้ธุรกิจอยู่รอดแบบไม่ขาดทุน จะต้องมีการเข้าพักอยู่ที่ 30% ขึ้นไป

“การประกาศเปิดประเทศรับต่างชาติใน 120 วันของนายกรัฐมนตรีนั้น หากต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเที่ยวไทย โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2564 หรือ ตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งหาวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับ 10 พื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว และอยากให้ออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องของการตรวจเชื้อแบบโคเพย์ให้นักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวไปในตัว” นายชำนาญกล่าว

## ปิดแคมป์ไม่กระทบเมกะโปรเจกต์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่ยุทธศาสตร์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) สั่งคุมเข้ม พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยเฉพาะประเด็นปิดสถานที่ก่อสร้างรวมถึงให้หยุดงานก่อสร้าง ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 เดือนว่า มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในส่วนของกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม 3 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โครงการก่อสร้างทางหลวงของกรมทางหลวง (ทล.) หรือการสร้างรถไฟฟ้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เนื่องจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสัญญาจ้าง สามารถขยายระยะเวลาการดำเนินงานให้กับผู้รับจ้างได้ เพราะเป็นเหตุมาจากการประกาศของภาครัฐ และดำเนินการตามมาตรการเยียวยาของรัฐ

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ว่า ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และประชาชนได้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีประมาณ 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบเก็บค่าโดยสารในเดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว โดยเฉพาะเรื่องสถานที่เนื่องจากขณะนี้พื้นที่บางส่วนของสถานีกลางบางซื่อใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ดังนั้น ในการให้บริการทั้ง 2 ส่วนจะต้องคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอีกด้วย

## ตั้งนิคมใหม่ 6.4 หมื่นล. ในอีอีซี

นายวิรัช อัมระपाल ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) อนุมัติให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการใหม่ 1 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อีสต์สเตอร์เรียล เอสเตท ดำเนินงานร่วมกับบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตั้งอยู่ใน ต.หัวลำโพง และ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 2,191 ไร่ สภาพพื้นที่ตอนไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วม โครงการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ประมาณ 1,600 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนประมาณ 591 ไร่ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดและเปิดให้บริการได้ภายใน 2 ปี ซึ่งหลังจากเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 64,000 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 คน

## ส.อุตุก่อสร้างขอ'บักดู'ดูแลตรง

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงาน และขอสร้างในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ ได้มีการยื่นข้อเสนอไปยังภาครัฐแต่ยังไม่มีการตอบรับที่เป็นรูปธรรมกลับมา แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ หรือคิดเป็น 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องนี้โดยตรง ส่งผลให้เมื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประสบปัญหาต้องไปยื่นหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการล่าช้า อาทิ เรื่องการขอขยายอายุสัญญางานต่างๆ และค่าปรับ เรื่องนี้ได้มีการเสนอไปตั้งแต่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสมาคมฯ จึงอยากขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังอยากร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะมีส่วนช่วยทำให้สังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างไรบ้างต่อไป

## นทท.ต่างชาติเสี่ยงวูบเหลือ1ล.คน

นายวิฑิต ประกอบโกศล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใน 120 วัน แบบทั่วประเทศ โดยเน้น 10 จังหวัดนำร่องก่อน เบื้องต้นวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะเปิดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ภาคเอกชนดีใจมากที่รัฐบาลดำเนินการตามทีวางแผนไว้ คาดว่าอีก 9 จังหวัดนำร่อง จะเปิด

ช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยสิ่งสำคัญสูงสุดที่จะทำให้เป้าหมายสามารถเกิดขึ้นได้ คือ การบริหารจัดการและกระจายฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศไทย โดยเฉพาะ 10 จังหวัดเป้าหมาย ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเตรียมเปิดให้ทันเดือนตุลาคม 2564

นายวิฑิตกล่าวว่า ได้จัดทำภาพจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในภาคการท่องเที่ยวไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ กรณีที่ 1.นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักเดินทางมา และไทยเปิดรับตามแผน ทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา จำนวน 3 ล้านคน สร้างรายได้ 212,000 ล้านบาท กรณีที่ 2.เปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ครบ 10 จังหวัดนำร่องที่กำหนดไว้ แต่รัฐบาลจีนยังไม่ยินยอมอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 2 ล้านคน สร้างรายได้ 152,000 ล้านบาท 3.นักท่องเที่ยวจีนสามารถเข้ามาเที่ยวไทยได้ รวมถึงประเทศต่างๆ ด้วย แต่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเปิดรับต่างชาติได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเหลือ 1.4 ล้านคน สร้างรายได้เหลือ 107,000 ล้านบาท เบื้องต้นประเมินว่ากรณีนี้ สามารถเป็นไปได้มากที่สุด เพราะการที่กรุงเทพฯ จะฉีดวัคซีนได้ครบ 70% และเปิดรับต่างชาติได้ในเดือนตุลาคมหรือไม่แน่ ยังไม่แน่ใจนัก และกรณีที่ 4.พื้นที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเปิดรับต่างชาติได้ในเดือนตุลาคมนี้ และนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถออกเดินทางเที่ยวต่างประเทศได้ เพราะรัฐบาลจีนยังไม่ปลดล็อกนโยบายให้ ถือเป็นกรณีที่โชคร้ายมากที่สุด จะเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเพียง 1 ล้านคน สร้างรายได้เหลือ 8.3 พันล้านบาทเท่านั้น

## รบ.พร้อมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พุดถึงมาตรการปิดแคมป์ที่มีคนบางส่วนออกมาแสดงความเห็นว่าหากปิดแคมป์ 1 เดือน จะทำให้เกิดความเสียหาย 1 หมื่นล้านบาท โดยนายกฯ ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตอบชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพราะพยายามจะพูดให้น้อยๆ ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน ได้รายงานผลการลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เพื่อไปติดตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายสุพัฒนพงษ์ ถึงขั้นยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี มีความพร้อมมาก จากการไปตรวจทั้งทางบก น้ำ อากาศ มีความพร้อมทุกด้าน โรงแรมก็ดี มีมาตรฐาน SHA+ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ทั้งยังได้รับการจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับคนในพื้นที่กว่า 50-70% ต้องยอมรับว่าความพร้อมอยู่ในขั้นดีถึงดีมาก ต้องเปิดประเทศให้สำเร็จจริงๆ ขอขอบคุณภาคส่วนที่ช่วยกันทำงาน

## เวทีถก'ภูเก็ตตื่นรู้สู่แซนด์บ็อกซ์'

ที่ จ.ภูเก็ต นายมาโนช สายทอง ประธานสมัชชาสุขภาพ จ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดเวทีถกแถลงภูเก็ตตื่นรู้สู่แซนด์บ็อกซ์ โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต, รศ.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, นายอรุณ โลฬัส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์, พญ.เหมือนแพรว บุญล้อม รอง สสจ.ภูเก็ต, นายภูมิศักดิ์ รักแตงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายสภาพลเมืองภูเก็ต เข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นายมาโนชกล่าวว่า ในเวทีครั้งนี้ รายงานผลการสำรวจที่มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,112 คน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยสมัชชาสุขภาพและสภาพลเมืองภูเก็ตในประเด็นข้อกังวลต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยให้ระบุมความกังวลคนละ 3 ประเด็นนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจ กังวลมากที่สุดประกอบด้วย ความไม่มั่นใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ความไม่มั่นใจว่านักท่องเที่ยวที่อยู่นั้น ผู้ตอบแบบสำรวจมีความกังวลใน 2 ด้าน ได้แก่ ความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวปลอดภัยเชื้อโควิด-19 จริงหรือไม่ และกังวลว่านักท่องเที่ยวอาจกลายเป็นพาหะของสายพันธุ์ที่รุนแรงจนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงในจังหวัดได้ และความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่อาจจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบที่กำหนดทั้งแนวทางของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และแนวทางการปฏิบัติทั่วไป เช่น การสวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะทางสังคม รวมไปถึง

ถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการมั่วสุมต่างๆ

## ภาคเอกชนรอนักท่องเที่ยว

ส่วน น.ส.อังคณา ธเนศวรเศรษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน กล่าวว่า ตอนนี้องค์กรต่างๆ ในภูเก็ต คึกคักรอนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนการรีโนเวทโรงแรมได้ทำกันมาตลอด แม้ว่าที่ผ่านมาไม่มีลูกค้า ต้องมีการดูแลปรับปรุงตลอดเวลา พร้อมรอนักท่องเที่ยว

ส่วนบริษัททัวร์นำเที่ยวต่างๆ ในภูเก็ต มีความกระตือรือร้นในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยได้ยื่นขอมาตรฐาน SHA Plus กันจำนวนมาก เพื่อปรับตัวรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในการต้อนรับคนไทยและคนต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคนไทยที่จะเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบโดส หรือต้องมีผลตรวจสวอบโควิด-19 ก่อนเข้ามาภูเก็ตตามคำสั่งจังหวัด และเมื่อเปิดเมืองวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

เข้ามาจำนวนมากขึ้น สถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตน่าจะดีขึ้น ขณะนี้ภาคเอกชนในภูเก็ต รอราชกิจจานุเบกษาที่จะประกาศออกมาเป็นรายละเอียดข้อกำหนดให้ปฏิบัติรับนักท่องเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อไป

## รร.ภูเก็ตให้ส่วนลดสูงสุด 70%

นายณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ รัฐบาลมีนโยบายเปิดจังหวัดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น บริษัทได้วางแผนระยะยาว เป็นกลยุทธ์ที่ 4 ของบริษัท คือ การฟื้นฟูท่องเที่ยวทั้งระบบ บริษัทจึงนำร่องแคมเปญ HUG THAIS HUG PHUKET, CENTRAL PHUKET HOTEL FAIR ด้วยการ

ผนึกความร่วมมือกว่า 100 โรงแรมดึง มอบ ส่วนลดที่ปักสูงสุด 70% พร้อมต่อยอดไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย เช่น สมุย นอกจากนี้ ยังวางแผนโปรโมตและสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาค (Cross Region) ด้วย

“ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย ทั้งศูนย์การค้าและโรงแรมในเครือผ่านมาตรฐานความปลอดภัยได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA PLUS+ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพนักงานได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 85%” นายณัฐกิตติกล่าว

## เชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยว

ที่ จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ประชุมผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการหารือกันมาเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องการจัดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวในลักษณะแซนด์บ็อกซ์ โดยเฉพาะหลังจากที่นายภระบุว่า จะเปิดประเทศภายใน 120 วันหลังจากนี้ โดยมีพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง คือ อ.แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า และ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการ 2 ประเด็นสำคัญ คือ การ Seal พื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ และพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น โรงแรม ปางช้าง ซึ่งทุกแห่งจะต้องมีวิธีการและกระบวนการจัดการในกรณีที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มก้อน และประชาชนในพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย 70% ทุกแห่งต้องได้มาตรฐาน SHA ของสำนักงานสาธารณสุข ทั้งร้านอาหาร สถานที่ประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง